
sþ. 513. Fyrirspurn [285. mál]
til samgönguráðherra um ráðstafanir til að auka umferðaröryggi á Arnarneshæð og á
Reykjanesbraut.

Frá Gunnari G. Schram.

Hvaða ráðstafanir hyggjast umferðaryfirvöld og Vegagerð ríkisins gera til þess að draga
úr tíðum slysum á Arnarneshæð og á Reykjanesbraut?


